



# CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NỬA NHIỆM KỲ BỨT PHÁ

Qua nửa nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị trong khối tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, điều hành ngân sách với nhiều kết quả tích cực, từ đó tạo nguồn lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh ngày càng phát triển.

### Đầu công tác thu ngân sách

Có thể nói, giai đoạn 2020 - 2022 là giai đoạn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Nhưng đây lại là thời kỳ thu ngân sách đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tổng thu nội địa trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2022 thực hiện hơn 29.800 tỷ đồng, đạt bình quân 115,6%/năm so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó, trừ thu tiền sử dụng đất, số thu thuế và phí thực hiện gần 19.400 tỷ đồng, đạt bình quân 115,6%/năm so với dự toán Bộ Tài chính; vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra là 12%/năm trở lên.



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Videcor (Mikado).

Ảnh: NGUYỄN THỜI

Đảng chỉ Đỗ Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Đạt được kết quả đó là do thời gian qua ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ thuế trong việc phục vụ người nộp thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp; công khai thủ tục hành chính; hướng dẫn các đơn vị kế khai thuế qua mạng; duy trì tốt việc nộp thuế qua ngân hàng; tích cực triển khai việc nộp thuế điện tử; đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý thuế như quản lý thuế tập trung, eTax, nhật ký thanh tra, kiểm tra điện tử... trên cơ sở đó tăng cường kiểm tra, giám sát công chức trong thực thi nhiệm vụ cũng như tạo điều kiện giảm chi phí cho người nộp thuế...

Với đóng góp tích cực của ngành thuế nói riêng, các địa phương, các đơn vị trong khối tài chính nói chung, công tác thu ngân sách nhà nước của ngành tài chính ngày càng đạt được kết quả cao. Giai đoạn 2020 - 2022, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 67.665 tỷ đồng, đạt gần 70% so với giai đoạn 2015 - 2020.

**ĐẾN NGÀY 30/6/2023:**

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 13.009 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2022;
- Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 11.825 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán, bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu nội địa ước thực hiện hơn 3.374 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.050 tỷ đồng;
- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.688 tỷ đồng, đạt 46% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 56% dự toán, chi tiêu dùng thường xuyên đạt 39% dự toán.

### Giải ngân vốn đầu tư công luôn ở top đầu cả nước

Do thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước nên đã tạo ra nguồn lực giúp tỉnh điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, từ đó tạo động lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Trong 2 năm 2021 và 2022, tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 36.300 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển có xu hướng tăng dần từ khoảng 34% tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 lên khoảng 41,3% trong năm 2022, điều đó cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Đặc biệt, trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2023 theo quy định làm căn cứ để tổ chức triển khai thực hiện; định hướng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, có tính kết nối và có sức lan tỏa cao làm cơ sở thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác; đồng thời, chủ động sắp xếp, bố trí hợp lý nguồn vốn của trung ương và địa phương giải ngân cho các dự án đặc biệt là các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Chính vì thế, trong những năm gần đây Thái Bình luôn nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt 86% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ, năm 2022 đạt 185% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 90% kế hoạch vốn tỉnh phân bổ.

Đảng chỉ Đỗ Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy Sở Tài chính đã chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo cơ quan tham gia xây dựng chủ trương, kế hoạch công tác và lãnh đạo, chỉ đạo, đồng viên cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên các đoàn thể nỗ lực, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn phần đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh quyết định bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định... Cùng với đó, toàn ngành còn tập trung triển khai các giải pháp trong lĩnh vực thuế nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người nộp thuế, từ đó giúp người nộp thuế đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

MINH HƯƠNG

# Trụ cột bền vững của người lao động

Trong hệ thống an sinh xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) giữ vai trò trụ cột, bền vững nhất. Thời gian qua, việc giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động luôn được BHXH huyện Tiên Hải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng quy định.

Anh Lê Công Bình ở tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Tiên Hải vốn là cán bộ Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Thái Bình. Năm 2016, không may anh bị tai nạn lao động với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 82%. Lúc còn công tác, anh Bình được doanh nghiệp đóng đầy đủ các chế độ BHXH nên khi xảy ra tai nạn anh được làm thủ tục để nghỉ cơ quan BHXH thanh toán trợ cấp tai nạn lao động. Hiện nay anh Bình được cơ quan BHXH chi trả đều đặn hàng tháng hơn 2,5 triệu đồng, cộng với số tiền trợ cấp dành cho người chăm sóc gần 1,5 triệu đồng, điều đó giúp anh có thêm nguồn kinh phí và động lực để điều trị bệnh. Anh Bình chia sẻ: Hiện nay bản thân tôi không làm được gì, gia đình còn có vợ và 3 con đang trong độ tuổi ăn học, nếu không có khoản tiền hỗ trợ của nhà nước thì rất khó khăn. Cũng may cho tôi khi xảy ra tai nạn cũng là thời điểm tôi đã thôi gian tham gia BHXH theo quy định nên được cơ quan BHXH giải quyết cho chế độ nghỉ hưu.

Vốn là lao động trụ cột của gia đình nên khi không may xảy ra tai nạn, cuộc sống của gia đình anh Bình gặp nhiều khó khăn. Chăm sóc em trai từ những ngày bị tai nạn đến nay, bà Lê Thị Hằng - chị gái anh Bình cho hay: Em tôi bị tai nạn tại nhà máy, điều trị đến nay là năm thứ tám, cuộc sống rất vất vả. Em tôi bị nặng nên hầu như nằm ở trên giường. Hàng tháng, tiền mua thuốc điều trị cũng đủ cả chục triệu đồng. Nhờ có chế độ BHXH đã giúp em tôi vui bớt khó khăn. Anh Sơn rất phấn khởi khi thấy chính sách BHXH rất ý nghĩa và nhân văn. Dù số tiền nhận được không lớn nhưng giúp anh có thêm nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống. Anh Sơn cho biết: Tôi rất vui khi vừa qua được BHXH huyện Tiên Hải chi trả một phần kinh phí hỗ trợ chế độ thai sản. Chỉ sau thời gian ngắn khi vợ tôi sinh cháu, tôi được cơ quan BHXH chi trả hưởng dẫn làm thủ tục để gửi lên cơ quan BHXH. Tôi thấy thủ tục rất đơn giản, nhanh chóng. Chỉ sau ít ngày là tiền đã đổ về tài khoản.

Thời gian qua, việc giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động gồm chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất luôn được BHXH huyện Tiên Hải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng người, đúng quy định. 6 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện đã giải quyết cho 2.847 trường hợp hưởng các chế độ BHXH với tổng số tiền chi trả trên 27 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hoa, Phó Giám đốc phụ trách BHXH huyện Tiên Hải chia sẻ: Chúng tôi rất quan tâm đến việc giải quyết chế độ BHXH cho người lao động để bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Chúng tôi đã và đang phối hợp với đơn vị sử dụng lao động để thực thi các quy định về người lao động được hưởng chính sách BHXH khi đủ điều kiện. Bà cũng nhấn mạnh, việc được hưởng các chế độ BHXH có ý nghĩa rất quan trọng đối với cuộc sống người lao động khi họ không may bị ốm đau, thai sản. Tuy nhiên, để người lao động được hưởng chế độ BHXH thì đơn vị sử dụng lao động phải đóng đầy đủ BHXH theo quy định của pháp luật.

ĐỖ HỒNG ANH



Nhờ có chế độ BHXH nên anh Lê Công Bình ở tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Tiên Hải yên tâm điều trị bệnh.

# Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng

Bệnh tay chân miệng đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Tại Thái Bình, số ca mắc ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ tháng 4 đến nay có xu hướng gia tăng, trong đó có bệnh nhân diễn biến nặng nhanh, phải thở máy. Nếu như 3 tháng đầu năm 2023, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình chỉ ghi nhận hơn 80 bệnh nhân phải nhập viện điều trị do mắc tay chân miệng thì đến tháng 4, số ca mắc đã lên tới 77 ca. Liên tiếp những tháng sau đó, số ca mắc tăng. Cụ thể, tháng 5 là 83 ca, tháng 6 là 94 ca. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu dưới 5 tuổi mắc tay chân miệng độ 2A với các triệu chứng loét miệng, sốt, mệt mỏi, mất lờ đờ, quấy khóc...

Anh Phạm Văn Mạnh, bố bệnh nhân chia sẻ: Ở nhà cháu sốt, quấy khóc, người mệt mỏi nên gia đình cho vào bệnh viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc tay chân miệng độ 2A. Sau một thời gian ngắn điều trị đến nay tình trạng của cháu đã ổn định. Điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình từ ngày 1/7, bệnh nhân Phạm Xuân Khôi, 17 tháng tuổi cũng xuất hiện tình trạng sốt, nhiều nốt phỏng trên da và được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 2A trên nền viêm phổi. Chị Trần Thị Anh Phương, mẹ bệnh nhi chia sẻ: Cháu ở nhà ho, sốt nhiều, tay chân mọc nhiều mụn nên hay quấy khóc. Sau khi được chẩn đoán và điều trị, hiện tình trạng của cháu đã ổn định, mụn ở tay chân đã khô. Cháu vẫn đang tiếp tục điều trị bệnh viêm phổi.

Theo thống kê của Khoa Truyền nhiễm, từ đầu năm đến nay, bệnh tay chân miệng có số lượng bệnh nhân cao thứ hai tại Khoa sau bệnh cúm. Số ca mắc tay chân miệng những tháng gần đây có xu hướng gia tăng nhưng không tăng đột biến. Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: So với năm ngoái, tình trạng bệnh nhân nặng cũng không có sự gia tăng. Tuy nhiên, đáng lưu ý có một số trường hợp chuyển nặng

đến nay, bệnh tay chân miệng có số lượng bệnh nhân cao thứ hai tại Khoa sau bệnh cúm. Số ca mắc tay chân miệng những tháng gần đây có xu hướng gia tăng nhưng không tăng đột biến. Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: So với năm ngoái, tình trạng bệnh nhân nặng cũng không có sự gia tăng. Tuy nhiên, đáng lưu ý có một số trường hợp chuyển nặng

đến nay, bệnh tay chân miệng có số lượng bệnh nhân cao thứ hai tại Khoa sau bệnh cúm. Số ca mắc tay chân miệng những tháng gần đây có xu hướng gia tăng nhưng không tăng đột biến. Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: So với năm ngoái, tình trạng bệnh nhân nặng cũng không có sự gia tăng. Tuy nhiên, đáng lưu ý có một số trường hợp chuyển nặng



Trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

phải đưa ngay bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được xử trí, điều trị kịp thời. Bác sĩ Vũ Thị Phương cho biết thêm: Ở độ 2B, nếu không được điều trị kịp thời nguy cơ biến chứng cao, có thể dẫn đến biến chứng thần kinh, viêm não, viêm cơ tim. Các biến chứng này có thể gây ra nhiều tổn thương thần kinh thể hồi phục, thậm chí gây tử vong ở trẻ. Hiện nay, tay chân miệng chưa có vắc-xin phòng bệnh, thuốc điều trị cho bệnh nhân nặng có thời điểm khan hiếm. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều tỉnh, thành phố. Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường, thường xuyên vệ sinh trường lớp, nơi ở của trẻ; rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn; thực hiện ăn chín, uống chín; không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh... Bệnh diễn biến nhanh, khó lường nên khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn chăm sóc, điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc điều trị khi chưa có chỉ định của bác sĩ khiến bệnh có thể nặng thêm.

**NHỮNG SAI LẦM ĐỂ MẮC PHẢI khi trẻ bị bệnh tay chân miệng**

Tay chân miệng là bệnh nhiễm trùng do virus gây nên, thường tự khỏi và không để lại di chứng. Tuy nhiên, nếu hiểu không đúng và chăm sóc sai cách có thể khiến bệnh trở nên trầm trọng, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, để lại di chứng suốt đời cho trẻ nhỏ.

Không cách ly với trường, lớp. Uống khi bị sốt. Tự ý truyền dịch. Vệ sinh răng miệng kém. Không thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Ăn chín, uống chín. Không tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Không dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Biện pháp phòng bệnh: Vệ sinh tay, rửa miệng sạch sẽ. Ăn chín, uống chín. Không tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Vệ sinh thường xuyên nơi ở, các vật dụng thường dùng. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Khám, chữa bệnh ở cơ sở y tế uy tín khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Nguồn: BS Ý THẦN, infographics.vn

HOÀNG LANH